



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๖๐๗

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๔๒ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เผ่าระวังเชิงรุกป้องกันโรคไข้เลือดออก - สนับสนุนชุมชนจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานแล้ว ๒,๐๑๖ ชุมชน
- ❖ กทม.แจ้งเหตุปูนบนสะพานข้ามแยก ณ ระนอง - เร่งซ่อมผิวจราจรติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

❖ กทม.เผ่าระวังเชิงรุกป้องกันโรคไข้เลือดออก - สนับสนุนชุมชนจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานแล้ว ๒,๐๑๖ ชุมชน  
นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งเตือนเผ่าระวังการระบาดของไข้เลือดออก รวมทั้งเสนอแนะให้เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลหากเกิดการแพร่ระบาดของ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกติดตามสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเผ่าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ห้องชุดอาคารสูง สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานประกอบการ และศาสนสถาน ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด เช่น ใช้สเปรย์กระพริบฉีดพ่นยุงตัวเต็มวัย ใช้น้ำยาล้างจาน ทาโลชั่นกันยุง จัดหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยแจกทรายเคลือบสารที่มีฟอส พร้อมแนะนำวิธีการใช้ทรายที่ถูกต้อง แจกตะไคร้หอม โลชั่นทากันยุง และจัดทำรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์ป้องกัน เผ่าระวัง ควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานป้องกันโรคนำโดยยุงลาย โดยในปี ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนที่ดำเนินการแล้ว ๒,๐๑๖ ชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาดคือ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชน การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI)  $\leq 10$  และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ (สำนักงานเขต ๕๐ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข) ปีละ ๑-๒ ครั้ง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการเผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจัดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขต ๕๐ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้แทนภาคประชาชน

นาย ...

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อแยกประเภทของกลุ่มโรคตามอาการ และเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้นอกจากนั้น ยังได้จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยยูงลาย ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยยูงลาย รวมถึงวิธีสังเกตหากมีอาการไข้สูงเกือบตลอดเวลา ๒-๗ วัน และมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรือมีผื่น หรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา และอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายบริเวณชุมชนรอบโรงพยาบาลในสังกัด กทม. พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าใช้บริการในโรงพยาบาล รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายบริเวณชุมชนและรอบบ้าน ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป ได้แก่ ปิด - ปิดฝาภาชนะให้สนิท ปล่อย - ปล่อยปลาในลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เปลี่ยน - เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ปรับ - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยูงลาย และปฏิบัติ - ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด รวมทั้งสังเกตอาการสำคัญที่ต้องพบแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยง หากป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน หากคนในครอบครัวมีอาการไข้สูง ให้หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาในกลุ่มเอ็นเสด เช่น ยาไอบรูโพรเฟน แอสไพริน หรือยาแก้ปวดโคโลฟีแนก เนื่องจากยากลุ่มดังกล่าว อาจมีผลทำให้เลือดออกมากขึ้น

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยูงลาย ประกอบด้วย การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายในสถานศึกษา ก่อนเปิดใช้อาคารเรียน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดความหนาแน่นของยุงพาหะนำโรค ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยูงลายอื่น โดยสามารถติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยูงลายได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัย [www.bangkok.go.th/health](http://www.bangkok.go.th/health) หากพบผู้ป่วยให้รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคทันที ตลอดจนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายภายในบ้าน วิธีป้องกันยุงกัด อาการที่ควรไปพบแพทย์ และวิธีการดูแลตนเองเมื่อสงสัยป่วยเป็นโรคติดต่อที่นำโดยยูงลาย

\*\*\*\*\*

❖ กทม.แจงเหตุปูนบนสะพานข้ามแยก ณ ระนอง - เร่งซ่อมผิวจราจรติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตปูนบนสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ผิงที่จะเลี้ยวขวาไปโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์แต่กร่อนทั้งที่เพิ่งเปิดใช้งานไม่นาน รวมทั้งผิวจราจรบริเวณดังกล่าวยังชำรุดมีหลุมขนาดใหญ่ว่า สะพานดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักการโยธา มีบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เบื้องต้นสำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการโยธาและผู้รับจ้างตรวจสอบสะพานข้ามแยกดังกล่าว พบสาเหตุที่ปูนบนสะพานแต่กร่อน เกิดจากการหล่อแบบเบริเออร์คอนกรีตของสะพานล้นออกจากแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

สำหรับ ...

สำหรับถนนและผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณห้าแยก ณ ระนอง สำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการโยธา แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบและแก้ไขถนนและผิวจราจรที่ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้แก้ไขชั่วคราวโดยใช้แอสฟัลต์ซ่อมแซมถนน และผิวจราจรและจะเร่งคืนพื้นผิวจราจรอย่างรวดเร็ว กรณีผิวจราจรชำรุดบางส่วน สำนักงานเขตฯ ได้แก้ไขซ่อมแซม โดยใช้แอสฟัลต์ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุด เพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น ส่วนการติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม ได้ประสาน สำนักการโยธาพิจารณาก่อสร้างและติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามในบริเวณที่เหมาะสม ประชาชนใช้งานได้สะดวกและใกล้ จุดที่ประชาชนต้องการ ซึ่งจะสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณห้าแยก ณ ระนองคืนจุดเดิม และสำนักการโยธา กำหนด จะสร้างใหม่อีก ๑ จุด บริเวณหน้าสโมสรการทำเรือ ถนนสุนทรโกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. พิจารณากำหนดจุด

นายไพฑูมิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ได้ตรวจสอบเหตุดังกล่าว พบว่าเป็น น้ำปูนส่วนเกินจากการเทคอนกรีตพื้นสะพานที่แข็งเป็นก้อนและตกอยู่บนรอยต่อคานสะพาน ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างหลัก ผู้รับจ้างได้สกัดคอนกรีตส่วนเกินดังกล่าวออกและอยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยผิวคอนกรีต ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบ และซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณห้าแยก ณ ระนอง พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ เมื่อพบความเสียหายจะเร่ง ซ่อมแซมทันที ส่วนสะพานลอยคนเดินข้าม จะติดตั้งคืนในตำแหน่งเดิม ซึ่งได้ก่อสร้างโครงสร้างรับสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณเกาะกลางไว้เรียบร้อยแล้ว

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร